

EA ลดค่าน้ำมันปาล์ม ลูกค้าเริ่มส่งคำสั่งซื้อ

ทันหุ้น - EA เดินหน้าสร้างโรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์ม แยมปัจจุบันเริ่มมีออเดอร์ คาด
หนุ่ยรายได้ไตรมาสยาว ย้ำธุรกิจไฟฟ้าพื้นฐานแกร่ง เร่งติดใบพัดโครงการทหุมนาน
ครบ 103 ต้น ท่นภายในปีนี้ และเริ่มขายไฟรับรู้อย่างเต็มที่ → → **อ่านหน้า 2**



อมสิน สิริ



EA

(ต่อจากหน้า 1)

ย้ำเป้าหมายได้ทั้งปีโต 10% มีกำลังการผลิตในมือรวม
664 เมกะวัตต์

นางสาวอมสิน สิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทได้เดินหน้าตามแผน
ของ New Product ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะ
ร่วมมือกับพันธมิตร แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจน โดย
ปัจจุบันได้เดินหน้าการก่อสร้างโรงงานแปรรูปน้ำมัน
ปาล์ม ที่จะผลิตน้ำมันดีเซลสังเคราะห์หรือ Green
Diesel รวมถึงสารเปลี่ยนสถานะ (Phase Change
Material: PCM)

ซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าทนความร้อนสูง

และมีความต้องการสูงมากในญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการก่อสร้างออกแบบ และในเบื้องต้นเริ่มมี
ออเดอร์เข้ามาบ้างแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผย
ตัวเลขได้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งบริษัท
มองว่าตัว New Product จะมีความชัดเจนมากขึ้น
ในช่วงปลายปี 2562

● เตรียมออกหุ้นกู้ 2 หมื่นล.บ.

สำหรับแผนเสนอขายหุ้นกู้ หรือการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินในวงเงินราว 2 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมจะเป็นในรูปแบบ
ไหน เนื่องจากทั้ง 2 ด้านต่างมีความน่าสนใจ ขณะ
ที่ปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่ 1.8
เท่า ซึ่งบริษัทตั้งไว้ไม่เกิน 3.5 เท่า ซึ่งยังมีวงเงินให้กู้
เงินได้อีกจำนวนมาก เพื่อนำมาลงทุนพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมและลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ราว 1.4 หมื่นล้านบาท

อีกทั้งยังจะช่วยลดต้นทุนการเงินของบริษัท
ลงราว 1% หลังจากที่ทริสเรทติ้งปรับอันดับเครดิต
เรตติ้งเป็น A- จากเดิมที่ B+ ทำให้ได้อัตราดอกเบี้ย
ที่ถูกลง และสามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยลงได้

ด้านความคืบหน้าของการเริ่มลงทุนในโครงการ
แบตเตอรี่เฟสที่ 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
ปัจจุบันได้เริ่มก่อสร้างโรงงานในเฟสแรกไปแล้วขนาด
1 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) มูลค่า 4 พันล้านบาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2562

● ย้ำเป้าหมายได้ทั้งปีโต 10%

ส่วนความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ทหุมนาน จ.ชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะ

วัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยความคืบหน้า
คาดว่าจะขึ้นเสาได้แล้วทั้งหมด 70-80 ต้น และคาด
ว่าจะครบทั้งหมดในช่วงสิ้นปี 2561 ที่ 103 ต้น และ
คาดว่าจะดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
ได้หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และรับรู้อย่างเต็มที่ใน
ปีนี้บางส่วน และในปีถัดไปจะรับรู้อย่างเต็มที่จำนวน
มากขึ้น

ขณะที่แผนการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม
ในปีนี้อาจจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือ
เติบโตจากปีก่อนที่ 10% เนื่องจากบริษัทมีการรับรู้
รายได้จากการขายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
งานลม

● สิ้นปีมีกำลังผลิต 664 MW

ด้านธุรกิจโซลาร์เซลล์ปีนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้น แม้
จะเป็นฤดูฝนเนื่องจากฝนจะตกในช่วงเย็น ทำให้
ช่วงเช้าโซลาร์เซลล์ยังสามารถทำงานได้อย่างปกติ ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัท มีรายได้จากการขายไฟฟ้ารวมทั้งหมด
ราว 404 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
งานลม 278 เมกะวัตต์ และธุรกิจโซลาร์เซลล์ 126
เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม หากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานงานลม
โครงการทหุมนาน กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ จะ
COD ได้ในไตรมาส 4/2561 จะมีรายได้เข้ามาเพิ่ม
เต็ม ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเป็น
664 เมกะวัตต์